

ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN THEO BẠN CÙNG LỚP: MỘT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘNG CƠ HỌC VÀ KHẢ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH

HUYỀN MINH HIỀN*, TRỊNH QUỐC LẬP**

TÓM TẮT

Nhiều nghiên cứu về tác động của việc đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp trong những lớp học viết tiếng Anh đã được thực hiện ở nhiều bối cảnh giáo dục khác nhau. Bài viết này trình bày kết quả một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm kiểm chứng (1) tác động của việc đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp đến việc phát triển động cơ học môn Viết và khả năng viết tiếng Anh của sinh viên, và (2) sự tương quan giữa động cơ học môn Viết và khả năng viết của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt đáng kể về động cơ học môn Viết và khả năng viết của sinh viên giữa hai nhóm, sinh viên ở nhóm thực nghiệm có chỉ số trung bình về động cơ học viết và khả năng viết cao hơn so với những sinh viên thuộc nhóm kiểm chứng.

ABSTRACT

Online Peer- Feedback: A Potential Measure to Enhance Motivation in Learning to Write in English and Writing Ability

Many pieces of research on contribution of online peer feedback in EFL writing classes to learners' motivation in learning to write and their writing ability have empirically been done in different educational contexts. This paper is about the findings of the experiment done at Can Tho University aiming at (1) the impacts of using online peer feedback on learners' motivation in learning to write in English and their writing ability and (2) the correlation between learners' motivation and their writing ability. The results show that there is a significant difference in learners' motivation in learning to write and their writing ability between the experimental and control groups.

1. Giới thiệu

1.1. Những vấn đề chung

Viết là một trong những kỹ năng ngôn ngữ quan trọng, là công cụ để giao tiếp. Để viết tốt, người học không chỉ cần có những dữ liệu ngôn ngữ mà họ còn cần có những cơ hội học viết qua thực hành, qua những lỗi của người

khác, lỗi của chính mình, từ đó người học hình thành được các tiêu chuẩn của một bài viết tốt để phát triển kỹ năng viết của chính mình. Tại nhiều nước ở châu Á nơi mà tiếng Anh được dạy và học như tiếng nước ngoài, có hai khó khăn chính trong việc dạy viết tiếng Anh. Một là động cơ học môn Viết của người học chưa cao và hai là khả năng viết của họ chưa được tốt. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến động cơ học môn Viết của

* ThS, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ

** TS, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ

người học chưa cao. Thứ nhất là, người học phải viết theo các chủ đề đã được qui định sẵn trong các giáo trình mà đôi khi các chủ đề này không hợp với sở thích của người học. Thứ hai là, các giáo viên dạy môn Viết thường lập sẵn dàn ý mẫu cho mỗi bài viết và người học chỉ cần viết theo dàn ý đó. Điều này đã làm cho bài viết của người học thiếu tính sáng tạo. Thứ ba là, người học không có mục đích giao tiếp thật sự khi viết, mục đích chính của họ khi viết bài là để nộp cho giáo viên và để lấy điểm cho môn học, chứ họ không xem việc học viết là học một phương tiện để giao tiếp.

Có một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến khả năng viết của người học chưa tốt (Huỳnh & Trịnh, 2007). Trước hết, việc luyện tập môn Viết tiếng Anh trong và ngoài lớp của người học chưa đủ. Trong một học kỳ, người học chỉ viết một số bài theo những chủ đề bám theo giáo trình học. Ngoài những bài viết này, người học hầu như không viết thêm gì cả. Nguyên nhân thứ hai là do người học không khắc phục được lỗi của mình khi viết, ví dụ như lỗi ngữ pháp, cách dùng từ hay khả năng diễn đạt ý tưởng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ. Lý do chính là vì người học chỉ nhận được phần sửa lỗi và ý kiến nhận xét của giáo viên cùng với điểm số cho mỗi bài viết của mình mà thiếu sự trao đổi bài, giúp nhau sửa lỗi giữa người học. Một nguyên nhân nữa có thể giải thích vì sao chất lượng bài viết của người học chưa được tốt là vì người học chưa xác định được tiến trình viết mặc dù họ đã được học lí thuyết môn Viết trong lớp. Sau khi nhận được phản hồi

của giáo viên cho bài viết của mình, đa số người học chỉ quan tâm xem mình được bao nhiêu điểm mà bỏ qua một bước quan trọng trong quá trình học viết, đó là viết bài lại để học cách viết những bài sau tốt hơn. Do thiếu cơ hội viết lại bài, nhiều người học thường mắc phải những lỗi đã gặp phải trong các bài viết trước đó. Vì thế, việc tạo cơ hội để người học có thể trao đổi và đánh giá bài viết lẫn nhau sẽ có thể góp phần cải thiện chất lượng bài viết và tăng động cơ học môn Viết tiếng Anh của người học. Để thực hiện được điều đó, chúng tôi đã kết hợp việc dạy trực tiếp trên lớp và hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp thông qua việc sử dụng phần mềm Dokeos, một hệ thống quản lý việc học (Learning Management System) để thực hiện nghiên cứu này (xem Phụ lục 1).

1.2. Giả thuyết và mục đích nghiên cứu

1.2.1. Giả thuyết nghiên cứu

Việc sử dụng phần mềm Dokeos nhằm tạo ra hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp trong lớp học viết tiếng Anh sẽ giúp người học tăng động cơ học môn Viết tiếng Anh đồng thời nâng cao chất lượng bài viết của người học.

1.2.2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu nhằm kiểm tra tác động của các hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp được thiết kế trên phần mềm Dokeos đối với động cơ học môn Viết và khả năng viết tiếng Anh của nhóm đối tượng nghiên cứu.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Khái niệm “Đánh giá theo bạn cùng lớp”

Topping (1998) định nghĩa *Đánh giá theo bạn cùng lớp* là một hoạt động mà trong đó các cá nhân xem xét và đánh giá số lượng, mức độ, giá trị, chất lượng, và sự thành công của các sản phẩm trong việc học của bạn mình. Theo Trahasch (2004) thì *Đánh giá theo bạn cùng lớp* là một hình thức đánh giá mới mà trong đó người học trao đổi bài viết cho nhau, sửa lỗi, đánh giá, và đóng góp ý kiến dựa vào một tiêu chí đánh giá do giáo viên đưa ra. Sau đó, mỗi học viên sẽ xem xét phần đánh giá và đóng góp ý kiến của bạn mình để sửa chữa và viết lại bài viết của mình cho tốt hơn trước khi chính thức nộp cho giáo viên. Như vậy, trong hoạt động này, người học đóng vai trò vừa là người đánh giá, vừa là người được đánh giá. Việc đánh giá có thể theo bạn cùng lớp hoặc theo nhóm, tùy theo cách tổ chức của giáo viên [4].

2.2. Lý do sử dụng đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp

Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động đánh giá theo bạn cùng lớp có thể được thực hiện nhờ vào sự hỗ trợ một phần mềm tạo sẵn trên các trang web (Belisle, 1996; Coit, 2004; Cho và Schunn, 2005). Theo các nhà nghiên cứu này, người học đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp sẽ làm giảm đi sự căng thẳng và sự e ngại như khi phải đánh giá bạn mình một cách trực tiếp. Trong môi trường học tập ít căng thẳng như môi trường trực tuyến, người học sẽ tập trung hơn cho nội dung đánh giá. Do đó, trong nghiên cứu này, phần mềm Dokeos đã được sử dụng làm công cụ để tạo hoạt động đánh giá trực tuyến

theo bạn cùng lớp trong lớp học viết tiếng Anh.

2.3. Sự tác động của đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp đối với động cơ học môn Viết và khả năng viết

Những kết quả nghiên cứu việc sử dụng *đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp* trong các lớp học viết tiếng Anh đã chứng minh rằng hình thức đánh giá này làm tăng động cơ học môn Viết của người học. Ví dụ, kết quả nghiên cứu của Trahasch (2004) cho thấy rằng nhiều sinh viên có thái độ tích cực khi tham gia vào hình thức học hợp tác này. Chính hoạt động đánh giá theo bạn cùng lớp đã kích thích tính tự giác của sinh viên và tạo thêm động lực cho sinh viên học môn Viết. Coit (2004) cũng tìm thấy kết quả tương tự sau khi thực hiện một nghiên cứu về việc sử dụng đánh giá theo bạn cùng lớp trực tuyến trong lớp viết tiếng Anh. Theo kết quả đạt được, đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp tạo ra cho sinh viên một môi trường luyện tập viết hiệu quả và thú vị. Những sinh viên này thực hiện các hoạt động đánh giá rất nghiêm túc và điều đó chứng tỏ động cơ học môn Viết của họ đã tăng lên. Vì vậy mà Coit đã đề nghị là đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp nên được ứng dụng trong lớp dạy viết tiếng Anh.

Ngoài việc làm tăng động cơ học môn Viết, đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp còn góp phần cải thiện khả năng viết của người học. Cho và Schunn (2005) đã chứng minh rằng khả năng viết của sinh viên tiến bộ đáng kể nhờ vào hoạt động đánh giá lẫn nhau giữa các sinh viên. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả khả quan là việc đánh

giá qua lại giữa nhiều sinh viên với nhau giúp chất lượng bài viết của sinh viên được cải thiện tốt hơn so với việc sinh viên chỉ nhận được đánh giá chỉ từ một giáo viên trong lớp học truyền thống.

Tóm lại, những nghiên cứu vừa trình bày đều chứng minh ảnh hưởng tích cực của đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp lên động cơ học môn Viết và khả năng viết của người học. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để xem việc ứng dụng đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp có mang lại kết quả tương tự như thế trong bối cảnh ở Trường Đại học Cần Thơ hay không.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào các câu hỏi sau:

a) Đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp tác động đến động cơ học môn Viết và khả năng viết tiếng Anh của người học như thế nào?

b) Sau nghiên cứu này, có sự tương quan tích cực giữa động cơ học môn Viết và khả năng viết của người học hay không?

3.2. Đối tượng tham gia nghiên cứu

75 sinh viên ngành Cử nhân Ngữ văn Anh đang học năm thứ hai tại Trường Đại học Cần Thơ tham gia nghiên cứu này. Những sinh viên này bắt đầu học môn Viết 3 ở học kì 3 trong chương trình đào tạo 4 năm ngành Ngữ văn Anh và được chia làm 2 nhóm một cách ngẫu nhiên: 38 sinh viên ở nhóm đối chứng học theo phương pháp truyền

thống (giáo viên sửa bài) và 37 sinh viên còn lại thuộc nhóm thực nghiệm, sử dụng hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp. Ngoài ra, nghiên cứu viên là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học này và hai giáo viên tại Bộ môn Anh văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ tham gia chấm điểm các bài viết trước và sau nghiên cứu. Trước khi nghiên cứu, động cơ học tập môn Viết ($t = -0,19, df = 73, p = 0,84$) và khả năng viết ($t = -0,4, df = 73, p = 0,68$) của 2 nhóm đối tượng nghiên cứu là bằng nhau.

3.3. Công cụ thu thập số liệu

Trong nghiên cứu này, 2 công cụ chính để thu thập số liệu đã được sử dụng. Một là, bảng câu hỏi kiểm tra động cơ học môn Viết tiếng Anh của đối tượng nghiên cứu (xem phụ lục 2). Hai là, bài kiểm tra viết để đánh giá chất lượng bài viết của đối tượng nghiên cứu. Bảng câu hỏi (phụ lục 2) gồm 18 câu liên quan đến động cơ học môn Viết tiếng Anh của sinh viên và mỗi câu có 5 mức độ (1 = hoàn toàn không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = không có ý kiến, 4 = đồng ý, 5 = hoàn toàn đồng ý). Bảng câu hỏi này đã được thử nghiệm với độ tin cậy là ($\alpha = 0,75$) trước khi được sử dụng trong nghiên cứu chính. Với độ tin cậy là Cronbach $\alpha = 0,75$, bảng câu hỏi đã đạt được độ tin cậy theo quy định để thu thập số liệu. Bài kiểm tra viết trước và sau nghiên cứu (xem phụ lục 3) được thiết kế tương đương nhau và được 5 giáo viên của Bộ môn Anh văn kiểm tra độ giá trị cũng như sự nhất quán về hình thức lẫn nội dung.

3.4. Tài liệu sử dụng trong nghiên cứu

Trong suốt khóa học môn này, giáo trình *Interactions 2 – Writing (4th edition)* được sử dụng làm tài liệu chính cho môn học. Đồng thời chúng tôi sử dụng phần mềm *Dokeos* trong hệ thống *Learning Management System (LMS)* để tạo diễn đàn (forum) cho các hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp (đối với các đối tượng tham gia trong nhóm thực nghiệm).

3.5. Tiến trình nghiên cứu

Đây là nghiên cứu thực nghiệm được thiết kế theo kiểu 2 nhóm, đối tượng nghiên cứu làm bài kiểm tra viết cũng như trả lời bảng câu hỏi trước và sau nghiên cứu. Cả 2 nhóm cùng một lúc tham gia vào khóa học môn Viết tiếng Anh kéo dài 15 tuần (45 tiết). Hai nhóm thực hiện theo các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Vào tuần đầu tiên của học kỳ, cả 2 nhóm tham gia trả lời bảng câu hỏi đo động cơ học môn Viết để kiểm tra xem động cơ học viết tiếng Anh trước khi nghiên cứu của cả 2 nhóm có tương đồng hay không. Đồng thời, chúng tôi cũng đánh giá khả năng viết của sinh viên 2 nhóm thông qua bài kiểm tra viết trước nghiên cứu kéo dài 45 phút. Ngoài ra, những sinh viên thuộc nhóm có thực nghiệm được giáo viên hướng dẫn cách sử dụng phần mềm *Dokeos* để thực hiện các hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp.
- Giai đoạn 2: Bắt đầu tuần thứ 2 của khóa học, sinh viên của 2 nhóm học môn Viết tại lớp học của mình. Theo

chương trình, sinh viên học 6 chương đầu trong giáo trình. Sau mỗi chương, sinh viên thuộc nhóm đối chứng viết một bài nộp cho giáo viên để lấy điểm giữa học kỳ và sau đó sẽ nhận lại bài viết của mình cùng với nhận xét và đóng góp ý kiến của giáo viên. Những sinh viên thuộc nhóm thực nghiệm gửi bài viết lên diễn đàn trong hệ thống *Dokeos*, sau đó đọc và sửa lỗi cho các thành viên trong nhóm của mình (mỗi nhóm có 6 sinh viên do giáo viên chia sẵn) dựa vào bảng hướng dẫn đánh giá (gồm các tiêu chí *nội dung, bố cục, mạch lạc, văn phong, văn phạm, hình thức*) sử dụng trong khóa học.

- Giai đoạn 3: Sau khi sửa lỗi và đóng góp ý kiến cho bài viết của các thành viên trong nhóm, mỗi sinh viên bắt đầu đọc và xem xét kỹ phần sửa lỗi và đóng góp ý kiến của các bạn trong nhóm về bài viết của mình. Trong thời gian một tuần, sinh viên viết lại và gửi bài viết lần 2 lên diễn đàn và dựa vào đó giáo viên nhận xét và cho điểm.

- Giai đoạn 4: Khi sửa lỗi cho sinh viên, giáo viên cũng sử dụng cùng bảng đánh giá mà sinh viên đã dùng để sửa lỗi cho nhau. Tất cả các bài viết của sinh viên cùng với điểm, phần sửa lỗi và nhận xét của giáo viên đều được giáo viên gửi lên diễn đàn để sinh viên có thể chia sẻ bài viết với nhau, đồng thời tự kiểm tra xem bài viết lần 2 của mình tốt hơn như thế nào so với bài viết lần 1, sau khi đã được bạn mình sửa lỗi và góp ý.

Với tiến trình nghiên cứu như thế, chúng tôi hi vọng rằng động cơ

học môn Viết tiếng Anh của sinh viên sẽ tăng vì sinh viên làm việc trong một môi trường ít căng thẳng hơn so với trong lớp học, đồng thời chất lượng bài viết của họ cũng được cải thiện hơn vì sinh viên không chỉ học từ giáo viên mà còn được học từ chính bạn bè của mình, học từ những lỗi của bạn mình và học thông qua việc phân tích lại những điểm mạnh và điểm cần khắc phục của bản thân.

4. Kết quả

Tất cả số liệu thu thập được từ bảng câu hỏi và bài kiểm tra viết được đưa vào chương trình SPSS để phân tích. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong các phần sau đây.

4.1. Động cơ học môn Viết

Kết quả thống kê mô tả động cơ học môn Viết của sinh viên trước và sau nghiên cứu được trình bày trong bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. Thống kê mô tả - Động cơ học môn Viết của đối tượng tham gia nghiên cứu

Nhóm	Thời điểm kiểm tra	Số lượng	Trung bình thấp nhất	Trung bình cao nhất	Điểm trung bình
Nhóm đối chứng	Trước nghiên cứu	38	1,72	3,94	2,93
	Sau nghiên cứu	38	2,00	4,00	3,09
Nhóm thực nghiệm	Trước nghiên cứu	37	2,33	3,94	2,95
	Sau nghiên cứu	37	2,44	4,11	3,55

Theo Bảng 1, điểm trung bình của nhóm đối chứng trước nghiên cứu là 2,93, sau nghiên cứu là 3,09 và điểm trung bình của nhóm thực nghiệm trước nghiên cứu là 2,95, sau nghiên cứu là 3,55. Kết quả của *Paired-Sample T-Tests* cho thấy động cơ học môn Viết của sinh viên thuộc nhóm đối chứng trước và sau nghiên cứu là bằng nhau ($t = -3,17, df = 37, p = 0,13$). Ngược lại,

động cơ học môn Viết của sinh viên thuộc nhóm thực nghiệm tăng sau khi nghiên cứu ($t = -8,19, df = 36, p = 0,0$).

4.2. Khả năng viết

Kết quả thống kê mô tả khả năng viết của sinh viên trước và sau nghiên cứu được trình bày trong Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Thống kê mô tả - Khả năng viết của đối tượng tham gia nghiên cứu

Nhóm	Thời điểm kiểm tra	Số lượng	Trung bình thấp nhất	Trung bình cao nhất	Điểm trung bình
Nhóm đối chứng	Trước nghiên cứu	38	12	21	16,95
	Sau nghiên cứu	38	15	24	18,66
Nhóm thực nghiệm	Trước nghiên cứu	37	10	21	16,70
	Sau nghiên cứu	37	17	27	22,62

Theo Bảng 2, điểm trung bình của nhóm đối chứng trước nghiên cứu là 16,95, sau nghiên cứu là 18,66 và điểm trung bình của nhóm thực nghiệm trước nghiên cứu là 16,70, sau nghiên cứu là 22,62. Kết quả của phép tính *Paired-Sample T-Tests* cho thấy chất lượng viết tiếng Anh của sinh viên thuộc nhóm đối chứng sau nghiên cứu có tăng lên ($t = -4,34, df = 37, p = 0,0$). Chất lượng bài viết của sinh viên thuộc nhóm thực nghiệm tăng sau nghiên cứu ($t = -15,47, df = 36, p = 0,0$).

Ngoài ra, chúng tôi cũng so sánh động cơ học tập môn Viết và khả năng viết của sinh viên thuộc 2 nhóm sau nghiên cứu và đạt được những kết quả như sau:

- Sau nghiên cứu, động cơ học tập của sinh viên thuộc nhóm thực nghiệm tăng cao hơn so với sinh viên nhóm đối chứng ($t = -5,61, df = 73, p = 0,0$).
- Sau nghiên cứu, một kết quả rất khả quan là khả năng viết của sinh viên ở 2 nhóm đều tăng, nhưng khả năng viết của sinh viên thuộc nhóm thực

nhệm tăng nhiều hơn so với những sinh viên ở nhóm đối chứng ($t = -6,54, df = 73, p = 0,0$).

4.3. Sự tương quan giữa động cơ học môn Viết và khả năng viết

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng không có sự tương quan nào giữa động cơ học môn Viết và khả năng viết của sinh viên trước khi nghiên cứu ($N = 75, r = 0,196, p = 0,1$). Tuy nhiên, kết quả sau khi nghiên cứu đã chứng minh được rằng có sự tương quan qua lại, dù không được cao, giữa 2 biến phụ thuộc này ($N = 75, r = 0,359, p = 0,0$). Điều đó có nghĩa là nếu động cơ học tập của nhóm đối tượng nghiên cứu tăng lên thì khả năng viết của họ sẽ tăng lên và ngược lại.

5. Kết luận

Qua nghiên cứu này, chúng tôi có thể kết luận rằng việc sử dụng các hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp đã có ảnh hưởng tích cực đến việc tăng động cơ học và khả năng viết tiếng Anh của người học. Động cơ học môn Viết và khả năng viết của sinh viên ở

nhóm thực nghiệm có sử dụng đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp đều tăng đáng kể. Ngoài ra, có sự tương quan giữa động cơ học viết và khả năng viết của sinh viên ở nhóm thực nghiệm

sau nghiên cứu. Do đó, trong quá trình giảng dạy, việc giáo viên tạo động cơ học môn Viết cho sinh viên cũng có nghĩa là đang góp phần cải thiện khả năng viết của họ và ngược lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Abdullah M. H. (2003), *The Impact of Electronic Communication on Writing, The Clearinghouse on Reading, English, and Communication Digest#188*. Retrieved August 22, 2006, from www.indiana.edu/reading/ieo/digests/d188.html
2. Belisle, R. (1996), E-mail Activities in the ESL Writing Class. *The Internet TESL Journal* Vol. II, No. 12. Retrieved May 26, 2005, from <http://iteslj.org/Articles/Belisle-Email.html>
3. Berg I. V. D., Admiraal W., and Pilot A. (2003), Peer Assessment in University Teaching. An Exploration of Useful Designs, *The European Conference on Educational Research*, University of Hamburg. Retrieved August 22, 2006, from www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003178.htm
4. Cho K. and Schunn C. D. (2005), Scaffolding Writing and Rewriting in the Discipline: A Web-based Reciprocal Peer Review System, Article in press, *computers and education*. Retrieved August 22, 2006, from <http://elsevier.com/locate/compedu>
5. Coit C. (2004), Peer Assessment in an Online Writing Course. *Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'04)*, Retrieved August 22, 2006, from www.csd2.computer.org/comp/proceedings/icalt/2004/2181/00/21810902.pdf.
6. Langan, A. M. and Wheeler, C. P. (2003), Some Insights into Peer Assessment. *Learning and teaching in action* Vol. 2. Issue 1 Assessment. Retrieved August 22, 2006, from www.ltu.ac.uk/ltia/issue4/langanwheeler.shtml
7. Lee, K. W. (2000), English Teachers' Barriers to the Use of Computer-Assisted Language Learning, *The Internet TESL Journal* Vol. VII, No. 3. Retrieved May 28, 2005, from <http://iteslj.org/Articles/Lee-CALLbarriers.html>
8. Nguyễn, M.H. & Trịnh, Q.L. (2007), Baseline Study on Reasons for Learners' Poor Writing in English, School of Education: Can Tho University.
9. Trahasch S. (2004), From Peer Assessment towards Collaborative Learning. 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Retrieved August 22, 2006, from <http://fie.engrng.pitt.edu/fie2004/papers/1256.pdf>

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hoạt động đánh giá trực tuyến theo bạn cùng lớp

Course Homepage

Group discussion page

Topic	Replies	Poster	Seen	Last message
Chapter 5 My Valuable Lesson By Thuy An (Last)	0	An Nguyen	11	2006-12-29 13:46
chapter5 - A Valuable Experience - final draft - by Tran Thanh Thuy	0	thuy tran	5	2006-12-24 10:19
Chapter 5 My Valuable Lesson By Thuy An (Last)	1	An Nguyen	14	2006-12-21 18:58
chapter 5 - My Friend (second draft) - by Bao Tran	0	tran diep	10	2006-12-21 18:44
chapter5 "Lesson of consideration" by Kim Dieu	0	Kim Dieu Nguyen	5	2006-12-18 19:24
chapter 5- My Friend (New)- by Bao Tran	0	tran diep	7	2006-12-16 20:36
chapter 5. An important Lesson From Travelling to Ha Noi. Le Thi Thuy Trang. second writing	0	Trang Le	12	2006-12-15 18:19
Chapter 5: Lifestyles Around The world by Nguyen Ly(New)	0	LY Nguyen	15	2006-12-14 08:44
chapter 5- My Friend - by Bao Tran	2	tran diep	35	2006-12-14 08:42
Chapter 5 My Valuable Lesson By Thuy An	2	An Nguyen	30	2006-12-12 09:19
An Important Lesson ! Chapter 5 . Le Thi Thuy Trang	1	Trang Le	34	2006-12-12 09:09
chapter5 " My valuable lesson" by Kim Dieu (new)	0	Kim Dieu Nguyen	12	2006-12-10 10:31

Dropbox tool
FEEDBACK SHEET

Chapter 4: The First Accomplishment in My Life by (Final draft)

Personal Reaction: B-

The First Accomplishment in My Life

There was my unforgettable accomplishment three years ago. After graduating at high school, I hoped that I would be an English teacher. Therefore, my parents allowed me to join in entrance exam of Can Tho University. I went to Can Tho city to review my lesson for examination. It has been the first time since I lived in the city. I had to face to a lot of difficulties. I had to take care of myself and begin a lonely life but I thought that I would be successful. I studied all day in order to achieve good result. Unluckily, on last day of my exam, I was stress. I could not take English subject. As a result, I had failure in that exam. I felt so sad and disappointed. I did not to join any exam later. My brother knew that and advised many times. He said that "Defeat is the mother of victory"; "Fall and stand up by oneself". Finally, those advices made me ardent to studying again. I determined to join in entrance exam of Can Tho University the following year. This time, I had a good plan to study by my self. I did not study all day or go in bed so late. In contrast, I spent a little time to relax. Finally, I passed this exam successfully. Although It takes me two year to realize a wish, I am very proud of it. For me, passing Can Tho University entrance exam, a first accomplishment, is a turning - point in my life.

Chapter Checklist	Good	Needs work
1. Content a. Does your paragraph describe your best qualities? b. Does it show that you can be successful in what you do? c. Does it let the reader infer what your best qualities are?	✓ ✓ ✓	✓
2. Organization a. Do you have too many ideas in one paragraph? b. Are there any ideas not relevant to the topic? c. Is your topic sentence positive? d. Does your concluding sentence tell something you've learned or something you hope for in the future?	✓ ✓	✓ ✓
3. Cohesion and Style a. Have you used verb tenses correctly? b. Can you add demonstratives (<i>this, that, these, those</i>) and prepositional phrases with demonstratives to unify your paragraph?	✓	✓
4. Grammar a. Are your verb forms correct? b. Do you avoid run-on sentences or sentence fragments?	✓	✓
5. Form a. Did you use correct paragraph format (Indentation, margin..)? b. Did you use correct punctuation (capitalization, commas, periods...)? c. Did you check spelling?	✓ ✓ ✓	✓ ✓

Other comments:

- You have too many ideas in one paragraph. You talked a lot about your failure of the first exam, not about your success of the second one. Therefore, you should focus more on your accomplishment in the second exam.
- Let the reader infer what your best qualities are.
- Use correct verb forms and tenses.
- Review definite nouns.

Phụ lục 2: Bảng câu hỏi

Gender: male female

Group:

QUESTIONNAIRE
(on Learners' motivation for writing)

How do you like to write in English? Answer the following questions to find out.

Check (✓) the statements that best fit your opinions according to the 5-degree scale.

Statements	Strongly agree	Agree	No idea	Disagree	Strongly disagree
1. I enjoy writing in English very much.					
2. I usually write to my friends in English.					
3. I write in English for the sake of communication.					
4. Writing activities are fun to do.					
5. I would describe writing activities as interesting.					
6. I think I write in English well.					
7. I am satisfied with my writing competence.					
8. After doing some basic English writing for a while, I feel quite skilled at English writing.					
9. I do not feel nervous when writing in English.					
10. I am very relaxed in writing in English.					
11. I often interact with my classmates through writing.					
12. I usually share my writing products with my classmates for peer-correction and revision.					
13. I usually write to my friends in English outside the classroom, without the teacher's instruction.					
14. I am learning to write in English merely because I want to get good grades.					
15. I often write to my friends via e-mail or internet to provide myself with more writing practice.					
16. I think learning to speak and/or listen is more important than learning to write in English.					
17. It is a waste of time to learn to write in English.					
18. The topics in the course books are very interesting, and writing activities are quite enjoyable.					

Thank you very much!

Phụ lục 3: Bài kiểm tra môn viết trước và sau nghiên cứu

PRE-TEST on Writing

Time allotted: 45 minutes

Student's name: ***ID:***

Class: ***Date:***

Topic: Studying at a large university brings you many benefits as well as problems. What do you think about it? Write a well-developed paragraph about the advantages or disadvantages of studying at Can Tho University, one of the biggest universities in your country.

POST-TEST on Writing

Time allotted: 45 minutes

Student's name: ***ID:***

Class: ***Date:***

Topic: Many people find it advantageous to live in a big city. Others find it problematic to live in this environment. What do you think about this? Write a well-developed paragraph to state your opinion.